



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานจริยธรรมฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๔/ว ๖๖๔ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การคัดเลือก "องค์กรคนดี ๒๕๖๖"

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้มีมติให้จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัล "องค์กรคนดี ๒๕๖๖" ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อาคารรัฐสภา จึงขอให้ทุกองค์กรส่งรายชื่อและข้อมูลองค์กรที่จะเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็น "องค์กรคนดี ๒๕๖๖" ให้ฝ่ายเลขานุการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยขอให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามในเอกสารข้อมูลการสร้างคนดีด้วย (เป็นเกณฑ์พิจารณาหลัก)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ท่านจัดส่งข้อมูลรายชื่อและข้อมูลองค์กรที่จะเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็น "องค์กรคนดี ๒๕๖๖" โดยกรอกข้อมูลไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ ตามแบบที่กำหนด ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์ย่อ <https://moph.cc/LKL3h4KSO> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษ์กุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ หัวข้อ: หนังสือถึงอธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง คัดเลือก “องค์กร คนดี ๒๕๖๖” (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หนังสือถึงอธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง คัดเลือก “องค์กร คนดี ๒๕๖๖” Link ภายนอก: -ไม่มี- หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล (นางสาวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล (นางสาวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	